
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
สมัยสามัญ   สมัยที่  ๑  คร้ังที่  ๒    ประจำปี   พ.ศ.   ๒๕๖๔  
วันจันทร์  ท่ี   ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔   เวลา  ๑๑.๐๐ น 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ   ช้ัน  ๓ 
………………………………… 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๑.๐๐   น. 
ผู้มาประชุม 

๑. นายปิ่น  พุ่มเงิน   ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๒.  นายสนิท  คงเจริญ    รองประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ 

      ๓.  นายบวรเล็ก         ปิ่นเนียม     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๑. นายทวีป         ปิ่นเนียม    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๕.  นายประธาน  เรืองสว่าง      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๖.  นายมู้คอรี  หวังพึ่งฉาย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 

          ๗.  นายพีระ         มิตรดี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ   
          ๘.  นายขจาย  เรืองสว่าง    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ     
          ๙. นายอรุณ         มิตรดี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ    

๑๐. นายจรูญ         มีเงิน    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ    
 ๑๑. นายเกรียงศักดิ์ สุขประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
 ๑๒. นายผดุง  ไม้แก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ     

๑๓. นายจำนงค์    หลำร่ำไป  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ      
๑๔. นายประทิน  เจ้ียมดี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๑๕. นายนภจร    หอมหวาน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๑๖. นายสมศักดิ์  เปียผ่อง   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๑๗. นายศรีสว่าง  เกตุสุริยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 

 ๑๘. นายจาง           แป้นทอง   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ/เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑. นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 ๒. นายเล็ก  เกิดสว่าง  รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 ๓. นายศุภเสกข์  พูลลาภ   รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 ๔. นายฤกษ์  อยู่ด ี   รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 ๕. นายไพบูลย์  กุณฑีทอง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 ๖. นายนิวัช  ปรีชา   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
  ๗. นายศรีเพชร  อินพันทัง  รก.ปลัดเทศบาล 
 ๘. นางกนกวรรณ ชนะสิทธิ์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 ๙. นายธนัท  เจียวยี่   ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 
 ๑๐. นายวีระ  คุ้มเมือง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
          ๑๑. นางวรรณา  กุฎาคาร   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 
 
 



 
 
 

๑๒. นางปิยพร  ศุภนิมิตศิริ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๓. นางจุนารีรัตน ์ นวลละออง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๔. น.ส.เรณู  เอี่ยมโซ๊ะ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๑๕. นายพนม  เทียนเครือ  รก.ผู้อำนวยการกองการประปา 
๑๖. นายสุรพล  กายเพชร  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๑๗. นางสายพิน  เทียนเครือ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๑๘. นางสุภัค  เผือกทอง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
๑๙. นายสุทธิพจน์ ซิ้มศิริ   นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ 

 

นายจาง   แป้นทอง  บัดนี้  ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๒ 
เลขานุการสภาฯ ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๔  และสมาชิกฯ  ได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญ

ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 

 

นายปิ่น  พุ่มเงิน   สวัสดีครับ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    ท่านนายกเทศมนตรี   รอง  
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงานท่ีให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้  สำหรับการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี  ๒  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
ในวันนี้  สมาชิกฯ ได้มาร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ต่อไปผมขอเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาล 

       

    ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายปิ่น  พุ่มเงิน  ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  มี  ๒  เรื่อง คือ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑.๑ มีบุคลากรทางการศึกษา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

เทศบาล เมืองชะอำ   คือ  นายวีระ  คุ้มเมือง  ขอเชิญแนะนำตัวครับ 
นายวีระ  คุ้มเมือง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านคณะ  
ผอ.กองการศึกษา ผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  กระผมนายวีระ  คุ้มเมือง  ย้ายมาจากเทศบาลตำบล

เขาน้อย   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา  
ณ  เทศบาลเมืองชะอำ  เมื่อวันท่ี  ๔  มกราคม  ๒๕๖๔ มีส่ิงหนึ่งส่ิงใดเกี่ยวกับโรงเรียน
แจ้งให้ทราบได้  เพื่อจะนำพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  ขอบคุณครับ 

นายปิ่น  พุ่มเงิน  ๑.๒ การมอบรางวัลให้แก่นักเรียนและครูท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้รายงาน 
นายวีระ  คุ้มเมือง  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพ  
ผอ.กองการศึกษา ผู้เรียน  (NT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ซึ่งกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) เมื่อวันท่ี  ๒๔  มีนาคม   
๒๕๖๔  ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนครั้งนี้  มีนักเรียนเข้าสอบท้ังหมด  ๗๔๑,๕๕๖  คน  
จากโรงเรียนท่ัวประเทศท้ังหมด  ๓๐,๒๕๓  โรงเรียน  มีนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT)  ท่ีมีความสามารถทำคะแนนการสอบวิชาภาษาไทยได้   
 



๑๐๐  คะแนนเต็ม  จำนวน  ๒๑  คน  จากท่ัวประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองชะอำ   ท่ีทำช่ือเสียงมาสู่เทศบาล  คือ  นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล  ๘  
สวนสนชะอำ  (วันครู  ๒๕๐๑)  โดยการทุ่มเทของครูท่ีทุ่มเทเสียสละในการสอนนักเรียน  
และจากการทดสอบในครั้งนี้คะแนนผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน  (NT)  ระดับโรงเรียน  
โรงเรียนเทศบาล  ๘  สวนสนชะอำ (วันครู  ๒๕๐๑)  มีผลคะแนนรวมเฉล่ียร้อยละ  
๖๐.๐๐  สูงกว่าคะแนนระดับประเทศ  คะแนนระดับประเทศอยู่ท่ีร้อยละ  ๔๓.๙๗  เพื่อ
เป็นขวัญกำลังใจและเป็นการประกาศเกียรติคุณในการสร้างช่ือเสียงให้แก่เทศบาล  ท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ  จึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ  เพื่อเป็นเกียรติประวัติ  ผู้ท่ี
สร้างช่ือเสียงให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ  ดังต่อไปนี้ 

๑. เด็กหญิงศุลีพร     บุญมี 
๒. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสวัสด์ิ  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียน

เทศบาล ๘ สวนสนชะอำ 
          ๓.  นายเกรียงไกร     ใยบำรุง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล  ๘  สวนสนชะอำ 
(วันครู ๒๕๐๑) 

  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ  มอบใบประกาศเกียรติคุณ 
-  เด็กหญิงศุลีพร  บุญมี  มีผลทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน การทดสอบระดับชาติ  (NT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓  ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๓ ความสามารถด้านภาษา  (ภาษาไทย)  ได้ ๑๐๐  คะแนนเต็ม  ท้ังนี้ท่ัวประเทศทุก
สังกัดมีนักเรียนท่ีสอบวิชาภาษาไทยเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  มีท้ังหมด  ๒๑  คน 

- นางสาวหทัยรัตน์  ศรีสวัสด์ิ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๘  
  สวนสนชะอำ  (วันครู  ๒๕๐๑)  ครูผู้ทุ่มเท  เสียสละในการสอนนักเรียน  สอบได้คะแนน  

๑๐๐  คะแนน  ความสามารถด้านภาษา  (ภาษาไทย) 
-  โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ (วันครู  ๒๕๐๑) มีผลจากการทดสอบการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานการทดสอบระดับชาติ  (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
คะแนนรวม  เฉล่ียร้อยละ  ๖๐.๐๐  คะแนน  สูงกว่าระดับประเทศ  (๔๓.๙๗) 
 ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองชะอำท่ีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคล
ดังกล่าว 

นายปิ่น  พุ่มเงิน  การมอบรางวัลให้แก่นักเรียนและครูท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่เทศบาลเมือง 
ประธานสภาเทศบาล ชะอำเรียบร้อยแล้ว  ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ   
คร้ังแรก  เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔  และสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ ประจำปี 
พ.ศ.  ๒๕๖๔  เม่ือวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

นายปิ่น  พุ่มเงิน   ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔  และสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจำปี  พ.ศ.  

๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  สำหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ชะอำดังกล่าว  คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรับรองรายงานการ 



 
ประชุม  และทางเลขานุการสภาเทศบาลได้ส่งให้ท่านสมาชิกฯ  ได้พิจารณาตรวจสอบ
ล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกฯ  ท่านใด จะขอเปล่ียนแปลงแก้ไขอย่างไร  ขอเชิญครับ 
 (ไม่มี) 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ     ท่านใดขอแก้ไขเปล่ียนแปลง  ผมขอมติท่ีประชุมว่าผู้ใดเห็นควรรับรอง 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำครั้งแรก  เมื่อวันท่ี ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔  และ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   โปรด 
ยกมือครับ 

(สมาชิกฯ  ยกมือรับรอง  จำนวน  ๑๖  ท่าน) 
สมาชิกฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี)  เป็นอันว่าสภาฯ  มีมติเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำครั้งแรก  เมื่อวันท่ี ๓๐  เมษายน  
๒๕๖๔  และสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี  ๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๔ ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป 
 

ระเบียบ ระเบียบวาระที่  ๓ ญัตตินายกเทศมนตรี  เร่ือง  ขอรายงานผลและเสนอความเห็นจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองชะอำ       

นายปิ่น  พุ่มเงิน  ระเบียบวาระท่ี  ๓ ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอรายงานผลและเสนอความเห็น 
ประธานสภาเทศบาล     จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  

เทศบาลเมืองชะอำ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ญัตตินายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    ขอรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เทศบาลเมืองชะอำ    เรียน ป ร ะ ธ า น ส ภ า
เทศบาลเมืองชะอำ 

หลักการขอรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ของเทศบาลเมืองชะอำ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) 

เหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยข้อ 12 และข้อ 13   ของระเบียบฯ ฉบับ ท่ี 3 พ.ศ.2561 และหนังสือท่ี  มท 
0810.3/ว 6732 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อำนาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้  เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.๒๕61  จึงขอรายงานผลการติดตาม   



 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ของเทศบาลเมือง
ชะอำ มาเพื่อโปรดทราบ   ลงช่ือ  นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิร ิ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ     

ผู้บริหารเทศบาลเมืองชะอำ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
จำนวน 121 โครงการ  งบประมาณ จำนวน 286,139,700 บาท ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน  4  โครงการ  ได้มีการดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 59 โครงการ รวม
ท้ังส้ิน จำนวน 63 โครงการ  งบประมาณท่ีดำเนินการ  จำนวน 54,420,001.82 บาท    
และ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้    

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ตามแผน 

พัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2563 

จำนวนโครงการ 
ตามเทศบัญญัติ 

พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

พ.ศ.2563 

โครงการ 
ท่ีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

โครงการท่ี
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

งบประมาณ 
ท่ีดำเนินการ 

 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
2. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
3.  การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
4.  การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพานิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 
5.  การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
6.  การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
7.  การพัฒนาด้าน
กระบวน 
การบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กร และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
  
- ครุภัณฑ์ 
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รวม 274 121 286,139,700 4 59 54,420,001.82 

 
 
 



 
  

ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 มีโครงการ/กิจกรรมบรรจุ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 จำนวน 274 โครงการ และโครงการท่ีนำมาจัดทำ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 121 โครงการ  
งบประมาณ 286,139,700 บาท โครงการจากเงินสะสม จำนวน 7 โครงการ   
งบประมาณ 45,953,000 บาท 
รวมเป็น จำนวน 128 โครงการ งบประมาณ 332,092,700 บาท  
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสท่ี 4  มีการดำเนินการ 
เสร็จส้ินแล้ว จำนวน 59 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 46.09 โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ  
จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.81 โครงการท่ียังไม่ดำเนินการ จำนวน 59 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 46.09 และงบประมาณท่ีดำเนินการไปแล้ว จำนวน 54,420,001.82 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 16.38 

     ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      - ให้คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา ท่ีดำเนินการส่งให้คณะกรรมการฯ ทราบทุกๆไตรมาส 
นายปิ่น  พุ่มเงิน             นายกเทศมนตรีได้รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมนิผล 
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เทศบาลเมืองชะอำ   

         ให้สมาชิกฯ  ได้รับทราบแล้ว  ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป 
   

ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอแจ้งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๓  ของเทศบาลเมืองชะอำ 

 

นายปิ่น  พุ่มเงิน   ระเบียบวาระท่ี   ๔  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขอแจ้งการจัดทำแผน 
ประธานสภาเทศบาล พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี  ๓  ของเทศบาลเมืองชะอำ  

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ทุกท่าน ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง 

นายกเทศมนตรี ขอแจ้งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ของ
เทศบาลเมืองชะอำ เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  หลักการ  ข อ แ จ้ ง จั ด ท ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ของเทศบาลเมืองชะอำ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

เหตุผล ตามท่ี เทศบาลเมืองชะอำ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวไป
แล้ว นั้น เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว  และนำไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

     ลงช่ือ นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ   นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ                                                           
 
 



  
นายปิ่น  พุ่มเงิน             นายกเทศมนตรีได้แจ้งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕) 
ประธานสภาเทศบาล เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  ๓  ของเทศบาลเมืองชะอำ  ให้สมาชิกฯ  ได้รับทราบแล้ว  ฉะนั้น   

ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕  คร้ังที่   ๓  ของเทศบาลเมืองชะอำ 
 

นายปิ่น  พุ่มเงิน   ระเบียบวาระท่ี   ๕  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขอแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕  ครั้งท่ี  ๓  ของเทศบาลเมืองชะอำ ขอเชิญ

นายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 

นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ  ทุกท่าน ญัตติ     
   นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี เรื่อง   ขอแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5 

 ครั้งท่ี 3   ของเทศบาลเมืองชะอำ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  หลักการ ขอ 
แจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5 ครั้งท่ี 3 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) 

เหตุผล  ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖5 ครั้งท่ี 3  ไปแล้วนั้น เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24  ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว  และนำไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจ้งสภา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อำเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ลงช่ือ นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ   นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายปิ่น  พุ่มเงิน             นายกเทศมนตรีได้แจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕ 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี   ๓   ของเทศบาลเมืองชะอำ ให้สมาชิกฯ  ได้รับทราบแล้ว  ฉะนั้น  ระเบียบ

วาระนี้ขอให้ผ่านไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ชะอำ  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
 

นายปิ่น  พุ่มเงิน  ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองชะอำเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน  ญัตติ 

นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เรียน  
ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ หลักการ  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ  
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลด้วยกันเอง จำนวน ๖ ท่าน  เพื่อแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน ๓ ท่าน และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่าน  

เหตุผล ตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ ได้หมด
วาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีฯ เข้ามาใหม่เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2564   จึงต้องมีการ
คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชะอำ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8 , ข้อ 28 ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนสามคน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนสามคน  ซึ่งให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละส่ีปีและอาจ
คัดเลือกอีกได้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕61 (ฉบับท่ี 3) ข้อ 5 วรรค
สอง และข้อ 11 วรรคสอง  จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองชะอำ พิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือก ลงช่ือ 

   นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
นายปิ่น  พุ่มเงิน  นายกเทศมนตรีได้เสนอญตัติฯ  ให้สมาชิกฯ รับทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ  
ประธานสภาเทศบาล เสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่าน และคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่าน ขอเชิญครับ 
 
 
 



นายประธาน เรืองสว่าง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมขอเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 
       สมาชิกฯ  เมืองชะอำ  ต่อไปนี้เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    ๑.  นายบวรเล็ก  ปิ่นเนียม 
    ๒.  นายพีระ  มิตรดี 
    ๓.  นายสนิท  คงเจริญ 
   และเสนอช่ือสมาชิกฯ  ดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 
 ๑.  นายจาง  แป้นทอง 
 ๒.  นายทวีป  ปิ่นเนียม 
 ๓.  นายอรุณ  มิตรดี 

นายปิ่น  พุ่มเงิน   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้รับรองถูกต้อง  (จำนวน  ๑๖  ท่าน) 
    มีสมาชิกฯ   ท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  เมื่อไม่มี 

สมาชิกฯ  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  เป็นอันว่าสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบให้ 
กรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

    ๑.  นายบวรเล็ก  ปิ่นเนียม 
    ๒.  นายพีระ  มิตรดี 

 ๓.  นายสนิท  คงเจริญ 
และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

๑.  นายจาง  แป้นทอง 
 ๒.  นายทวีป  ปิ่นเนียม 

๓.  นายอรุณ  มิตรดี 
   ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป 
 

ระเบียบวาระที่   ๗   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขอมติสภามอบหมายสมาชิกสภา 
เทศบาลเปน็กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลเมืองชะอำ 
   

นายปิ่น  พุ่มเงิน  ระเบียบวาระท่ี   ๗  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอมติสภามอบหมาย 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชะอำ    

          ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ   
นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน  ญัตติ    

นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี เรื่อง  ขอมติสภามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชะอำ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
หลักการ ขอมติสภาเทศบาลเมืองชะอำ มอบหมายให้สมาชิกสภา จำนวน  2 คน   เป็น
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชะอำ 



เหตุผล ตามท่ีเทศบาลเมืองชะอำ  ได้แสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถาน
บริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
 ๒. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการ หรือกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคขององค์กร หรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่น 
 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรือศูนย์ท่ีดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ท่ี
ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือคนพิการในชุมชน 

4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสมและทันต่อ
เหตุการณ์  

โดยเทศบาลเมืองชะอำ เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในพื้นท่ี ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง การบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพคณะกรรมการกองทุนมีวาระ  อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี  
ประกอบด้วย 

   1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เป็นประธานกรรมการ 
   2. ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นท่ี  จำนวน  2  คน         เป็นกรรมการ 
   3. สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลมอบหมาย  จำนวน  2  คน เป็นกรรมการ 
   4. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ี คัดเลือกกันเองไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 

 5. อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนท่ีคัดเลือกกันเอง  จำนวน  2  คน เป็ น ก รรม การ
 6. ผู้แทนชุมชนท่ีประชาชนในชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกิน  5 คน เป็นกรรมการ 

7. ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
           หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ท่ีอยู่ในท้องถิ่น  (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
          8. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

                   ๙. ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีผู้บริหาร 
                       สูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        
 



 ๑๐. หัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานคลังท่ีผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย         เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                 ให้สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจำท่ีจัดบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี 
                 และท้องถิ่นอำเภอ         เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 

คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
1. พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
2. พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
๓. ออกระเบียบท่ีจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้ง    

             กับประกาศ  
๔. สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบ้าน ในชุมชน  
   หรือหน่วยบริการ ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

           ๕. ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงานสาธารณสุข 
                                ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชนและองค์กรปกครองส่วน 
                                ท้องถิ่น 
   ๖. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน 
                                และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   ๗. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน ปฏิบัติหน้าท่ีตามประกาศ 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง 
การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561  จึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองชะอำ มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน 2 คน  
เป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมืองชะอำต่อไป จึงเรียนสภา
เทศบาลเมืองชะอำเพื่อโปรดพิจารณา  ลงช่ือ นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี
เมืองชะอำ 

นายปิ่น  พุ่มเงิน           นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ ให้สมาชิกฯ รับทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ  
ประธานสภาเทศบาล เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  ๒  ท่าน  เป็นกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลเมืองชะอำ  ขอเชิญครับ 
นายสนิท  คงเจริญ  กระผมนายสนิท  คงเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  ขอเสนอนายพีระ 
       สมาชิกฯ  มิตรดี  และนายทวีป   ปิ่นเนียม เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลเมืองชะอำ  ครับ 
นายปิ่น  พุ่มเงิน  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้รับรองถูกต้อง  (จำนวน ๑๖ ท่าน) 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าท่ีประชุม 
สภาเทศบาลแห่งนี้  ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  ๒ ท่าน  คือ   



นายพีระ  มิตรดี  และนายทวีป  ปิ่นเนียม  เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองชะอำ 
 

ระเบียบวาระที่   ๘  ญัตตินายกเทศมนตรี  เร่ือง   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

นายปิ่น  พุ่มเงิน   ระเบียบวาระท่ี   ๘  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง  
ประธานสภาเทศบาล คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติฯ  ครับ 
นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน   ญัตติ 

นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖4 กองสาธารณ สุขและส่ิงแวดล้อม   เรียน    
ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  หลักการ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมแผนงานสาธารณสุขงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

เหตุผล ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองชะอำ ได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน
เหล็กผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,500 บาท นั้น   เนื่องจากได้กำหนด
รายละเอียดคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ไม่
ถูกต้องทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองชะอำ เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ .ศ . ๒ ๕๖ 4 รายละ เอี ยดตาม เอกสาร แนบ ท้าย  ท้ั งนี้  ปฏิ บั ติ ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒
563  หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเรียน
สภาเทศบาลเมืองชะอำ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  ลงช่ือ   นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ 

   นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 
 
 
 
 
 
 
 



นายปิ่น  พุ่มเงิน   นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ  ให้สมาชิกฯ  รับทราบแล้ว  มีสมาชิกฯ   
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 
  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอถามท่ีประชุมว่า  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔    
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกฯ  ยกมือ จำนวน ๑๖  ท่าน) 
สมาชิกฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี)  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ให้ผ่านไป 
 

ระเบียบวาระที่   ๙  ญัตตินายกเทศมนตรี  เร่ือง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายปิ่น  พุ่มเงิน   ระเบียบวาระท่ี  ๙   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติฯ  ครับ 
นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน   ญัตติ 

นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมือง
ชะอำ  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

เหตุผล ด้วยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีความจำเป็นท่ีต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง 
2. เครื่องวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหาร หรือเครื่องวัดค่าโพลาร์ จำนวน 1 เครื่อง 
3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง 
4. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้วจำนวน 1 จอ 
5. เครื่องฉายแสงทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด 
แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณตามรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ดังนั้นจึงขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ชะอำ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองชะอำ เพื่ อพิจารณาอนุมั ติให้ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ังนี้ ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 หมวด ๔ ข้อ ๒๗การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนสภาเทศบาลเมืองชะอำ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ลงช่ือ 

   นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 



 
นายปิ่น  พุ่มเงิน                นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ  ให้สมาชิกฯ  รับทราบแล้ว  มีสมาชิกฯ   
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 
  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอถามท่ีประชุมว่า  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม     โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกฯ  ยกมือ จำนวน  ๑๖  ท่าน) 
สมาชิกฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี)  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม   ฉะนั้น ระเบียบวาระนี้ให้ผ่านไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๐  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  เพื่อจ่ายเป็น
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๓    
 

นายปิ่น  พุ่มเงิน   ระเบียบวาระท่ี   ๑๐   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๓  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ

ญัตติฯ  ครับ 
นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน   ญัตติ 

นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน  
กันยายน  2563  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ หลักการ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม 
เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน  กันยายน  2563    เหตุผล ด้วยเทศบาลเมือง
ชะอำได้รับแจ้งผ่านระบบ e-Laas ว่ามีรายการเงินโอนเข้าบัญชีเทศบาลเมืองชะอำจำนวน  
1,200.00  บาท เมือ่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุท่ีจ่ายผ่านระบบเบิกจ่ายตรง
ไม่ได้ของกรมบัญชีกลาง  จำนวน 2 ราย   เนื่องจากในวันท่ี  30  กันยายน  2563  ได้มี
เงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโอนเข้ามาในบัญชีเงินฝากเทศบาลเมืองชะอำจากกรมบัญชีกลาง  
จำนวน 2  ราย  คือ นางรุ่งจิตร  ขาวสอาด  และน.ส.สุขสันต์ อ้วนอินทร์  เนื่องจากผู้มีสิทธิได้
ทำการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจึงทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบได้  ซึ่ง
กองคลังได้รับเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของผู้สูงอายุรายดังกล่าวในปีงบประมาณ  พ.ศ.
2564  ซึ่งไม่สามารถดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายได้ทัน  และเงินดังกล่าวได้ตกเข้าเป็นเงิน
สะสมเทศบาลไปแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1-4) ข้อ 89 เพื่อนำเงินสะสมมาจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน  2  ราย  เป็นเงิน  1,200.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
เทศบาลเมืองชะอำจึงขอเสนอบัญญัติต่อสภาเทศบาล  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลเมืองชะอำ
พิจารณาอนุมัติต่อไป  ลงช่ือ นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ   นายกเทศมนตรี 

 



 
นายปิ่น  พุ่มเงิน            นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ  ให้สมาชิกฯ  รับทราบแล้ว  มีสมาชิกฯ  ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล ขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 
  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอถามท่ีประชุมว่า  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๓      
โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกฯ  ยกมือ จำนวน  ๑๖  ท่าน) 
สมาชิกฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี)  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม  เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๓    
ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ให้ผ่านไป 
 

 ระเบียบวาระที่  ๑๑ ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติพิจารณาให้ความเห็น  เรื่อง  
ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์  ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ และขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินเปน็การช่ัวคราว  ตามมาตรา  ๙  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ไปพลางก่อนที่จะมีการถอนสภาพที่ดินแล้วเสร็จ  หน่วยงานสำนักการช่าง  เทศบาลเมือง
ชะอำ 
 

นายปิ่น พุ่มเงิน  ระเบียบวาระท่ี  ๑๑ ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติพิจารณาให้ความเห็น   
ประธานสภาเทศบาล      เรื่อง   ขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินสาธารณประโยชน์  ขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ และ

ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินเป็นการช่ัวคราว  ตามมาตรา  ๙  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน
ไปพลางก่อนท่ีจะมีการถอนสภาพท่ีดินแล้วเสร็จ  หน่วยงานสำนักการช่าง  เทศบาลเมือง
ชะอำ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติฯ  ครับ 

นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน   ญัตติ 
นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมั ติพิจารณาให้ความเห็น เรื่องขอใช้ประโยชน์ในท่ีดิน

สาธารณประโยชน์ ขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ และขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
เป็นการช่ัวคราว ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินไปพลางก่อนท่ีจะมีการถอนสภาพ
ท่ีดินแล้วเสร็จ หน่วยงานสำนักการช่าง  เทศบาลเมืองชะอำ  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมือง
ชะอำ หลักการ  ข อ อ นุ มั ติ พิ จ ารณ า ให้ ค ว าม เห็ น  เรื่ อ งข อ ใช้ ป ระ โย ชน์ ใน ท่ี ดิ น
สาธารณประโยชน์ ขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ และขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
เป็นการช่ัวคราวตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน    ไปพลางก่อนท่ีจะมีการถอน
สภาพท่ีดินแล้วเสร็จ  

เหตุผล ด้ วย เทศบาลเมื อ งชะอำ มี ความ ประสง ค์ขอถอนสภาพ จากห้ วย
สาธารณประโยชน์ (ห้วยโรงมอญ )เป็นทางสาธารณประโยชน์ เพื่อทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบล็อกระบายน้ำ ถนนบ่อตาลักษณ์เช่ือมหนองงู ขนาด ๕๙๐ เมตร 
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแต่ขั้นตอนการขอใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินฯต้องขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ และขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินเป็นการ 
 



 
ช่ัวคราว ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินไปพลางก่อนท่ีจะมีการถอนสภาพท่ีดินแล้ว
เสร็จ และต้องให้สภาเทศบาลเมืองชะอำพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินสาธารณประโยชน์  เทศบาลเมืองชะอำ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ      ในการขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินสาธารณประโยชน์ ขอถอน
สภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ และขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา 
๙ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ไปพลางก่อนท่ีจะมีการถอนสภาพท่ีดินแล้วเสร็จ ตามรายการ
ข้างต้น ท้ังนี้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป ลงช่ือ  นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 

นายปิ่น   พุ่มเงิน                นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ  ให้สมาชิกฯ  รับทราบแล้ว  มีสมาชิกฯ  ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  ขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 
   (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอถามท่ีประชุมว่า  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
  การขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินสาธารณประโยชน์  ขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ และขอ

อนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินเป็นการช่ัวคราว  ตามมาตรา  ๙  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินไป
พลางก่อนท่ีจะมีการถอนสภาพท่ีดินแล้วเสร็จ  หน่วยงานสำนักการช่าง  เทศบาลเมืองชะอำ 
โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกฯ  ยกมือ จำนวน   ๑๖   ท่าน) 
สมาชิกฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี)  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 

   การขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินสาธารณประโยชน์  ขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ และขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินเป็นการช่ัวคราว  ตามมาตรา  ๙  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินไป
พลางก่อนท่ีจะมีการถอนสภาพท่ีดินแล้วเสร็จ  หน่วยงานสำนักการช่าง  เทศบาลเมืองชะอำ 
ฉะนั้น ระเบียบวาระนี้ให้ผ่านไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๑๒ ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอความเห็นชอบ  การขออนุญาตขอใช้
พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในการก่อสร้างสำนักงานกองการประปาเทศบาลเมือง
ชะอำและส่วนที่เก่ียวข้อง  หน่วยงานกองการประปา 
 

นายปิ่น  พุ่มเงิน  ระเบียบวาระท่ี  ๑๒ ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอความเห็นชอบ  การขออนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล ขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในการก่อสร้างสำนักงานกองการประปาเทศบาลเมือง

ชะอำและส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  หน่วยงานกองการประปา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติฯ  
ครับ 

 

นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน  ญัตติ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบ  การขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ  ในการก่อสร้างสำนักงานกองการประปา เทศบาลเมืองชะอำ และส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยงานกองการประปา เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  หลักการ ขอรับความ



 
เห็นชอบการขออนุญาต ขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในการก่อสร้างสำนักงานกอง
การประปา เทศบาลเมืองชะอำ และส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลเมืองชะอำ  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองการ
ประปา และส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัด
เพชรบุรี ไปแล้วนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสำนักงาน เพื่อใช้ติดต่อประสานงานและ
ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล   ในการขอรับบริการน้ำประปาสำหรับอุปโภค
และบริโภค และดำเนินการก่อสร้างส่วนท่ีเกี่ยวข้องในระบบประปาท่ีมีมาตรฐาน  ซึ่งการขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าดังกล่าวได้ล่วงเลยระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาต  ดังนั้น  
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓   จึงขอรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองชะอำในการขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองการประปา 
และส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  ในการนี้  เพื่อให้การใช้พื้นท่ีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา  ๑๓/๑  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ปส. ๑๗)   และเป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จึ ง เ รี ย น ม า
เพื่อเสนอสภาเทศบาลเมืองชะอำโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ลงช่ือ   นายนุกูล    
พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 

นายปิ่น  พุ่มเงิน            นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ  ให้สมาชิกฯ  รับทราบแล้ว  มีสมาชิกฯ  ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล ขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 
  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอถามท่ีประชุมว่า  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
การขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในการก่อสร้างสำนักงานกองการ
ประปาเทศบาลเมืองชะอำและส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  หน่วยงานกองการประปา  โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกฯ  ยกมือ จำนวน  ๑๖ ท่าน) 
สมาชิกฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี)  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
การขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในการก่อสร้างสำนักงานกองการ
ประปาเทศบาลเมืองชะอำและส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  หน่วยงานกองการประปา  ฉะนั้น  ระเบียบ
วาระนี้ให้ผ่านไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๑๓ ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตขอ
ใช้พื้นที่ภายในเขตป่า  ตามมาตรา  ๕๔  ในการจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งตะกาด
พลี  และโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ  หน่วยงานสำนักการช่าง  เทศบาลเมืองชะอำ 
  

นายปิ่น  พุ่มเงิน  ระเบียบวาระท่ี  ๑๓ ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบการขอ 
ประธานสภาเทศบาล อนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่า  ตามมาตรา  ๕๔  ในการจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ทุ่งตะกาดพลี  และโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ  หน่วยงานสำนักการช่าง  เทศบาลเมืองชะอำ  
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 



 
นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน   ญัตติ 

นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี เรื่อง    ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่า ตาม
มาตรา ๕๔ ในการจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งตะกาดพลี และโรงงานปรับปรุงคุณภาพ
น้ำ หน่วยงานสำนักการช่าง  เทศบาลเมืองชะอำ  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
หลักการ ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ ในการ
จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งตะกาดพลี และโรงงานปรับปรงุคุณภาพน้ำ 

เหตุผล ด้วยเทศบาลเมืองชะอำ มีความประสงค์จะเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า 
ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งตะกาดพลี และโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ พื้นท่ี 
๓๙๗ ไร่ ๒ งาน ๖ ๓/๑๐ ตารางวา      จึงขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตขอใช้พื้นท่ี
ภายในเขตป่า  ในการจัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งตะกาดพลี และโรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐภายในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔  
เพื่อให้การใช้พื้นท่ีดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลเมืองชะอำโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป    ลงช่ือ  นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 

นายปิ่น  พุ่มเงิน            นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ  ให้สมาชิกฯ  รับทราบแล้ว  มีสมาชิกฯ  ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล ขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 
  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอถามท่ีประชุมว่า  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
การขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่า  ตามมาตรา  ๕๔  ในการจัดทำโครงการปรับปรุง  
ภูมิทัศน์ทุ่งตะกาดพลี  และโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ  หน่วยงานสำนักการช่าง  เทศบาล
เมืองชะอำ   โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกฯ  ยกมือ จำนวน ๑๖  ท่าน) 
สมาชิกฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี)  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
การขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่า  ตามมาตรา  ๕๔  ในการจัดทำโครงการปรับปรุง  
ภูมิทัศน์ทุ่งตะกาดพลี  และโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ  หน่วยงานสำนักงานการช่าง  
เทศบาลเมืองชะอำ ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ให้ผ่านไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๑๔ ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตขอ
ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  หน่วยงานสำนักการช่าง  เทศบาลเมืองชะอำ 
  

นายปิ่น  พุ่มเงิน  ระเบียบวาระท่ี  ๑๔  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบการขอ 
ประธานสภาเทศบาล อนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ     ในการจัดทำโครงการก่อสร้างถนน 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หน่วยงานสำนักการช่าง  เทศบาลเมืองชะอำ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติ 



 
นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน   ญัตติ 

นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี  เรื่อง    ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ในการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน่วยงานสำนักการช่าง  
เทศบาลเมืองชะอำ  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  หลักการ  ขอรับความเห็นชอบ
การขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในการจัดทำโครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เหตุผล ด้วยเทศบาลเมืองชะอำ มีความประสงค์จะเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง ๑,๙๖๘.๐๐ 
ตารางเมตรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไป -มา จึง
ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในการจัดทำ
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขอใช้พื้นท่ีของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ป.ส. ๑๗) เพื่อให้การใช้
พื้นท่ีดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลเมืองชะอำโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

   ลงช่ือ นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
นายปิ่น  พุ่มเงิน             นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ  ให้สมาชิกฯ  รับทราบแล้ว  มีสมาชิกฯ  ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  ขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 
  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอถามท่ีประชุมว่า  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
การขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ     ในการจัดทำโครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หน่วยงานสำนักการช่าง  เทศบาลเมืองชะอำ  โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกฯ  ยกมือ จำนวน ๑๖  ท่าน) 
สมาชิกฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี)  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
การขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ     ในการจัดทำโครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หน่วยงานสำนักการช่าง  เทศบาลเมืองชะอำ   ฉะนั้น  ระเบียบ
วาระนี้ให้ผ่านไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑๕ ญัตตินายกเทศมนตรี  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตขอ
ใช้พื้นที่ป่าไม้ถาวรในการจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล  สนามฝึกซ้อม  สนามแข่งขัน  ที่พัก
นักกีฬา อาคารสำนักงาน    
  

นายปิ่น  พุ่มเงิน   ระเบียบวาระท่ี  ๑๕ ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล ขอใช้พื้นท่ีป่าไม้ถาวรในการจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล  สนามฝึกซ้อม  สนามแข่งขัน  ท่ีพัก

นักกีฬา  อาคารสำนักงาน  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 



 
นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน   ญัตติ 

นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีป่าไม้ถาวร ในการจัดต้ัง
ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล   สนามฝึกซ้อม สนามแข่งขันท่ีพักนักกีฬา อาคารสำนักงาน   เรียน
ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  หลักการ  ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีป่า
ไม้ถาวร ในการจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล สนามฝึกซ้อม สนามแข่งขันท่ีพักนักกีฬา อาคาร
สำนักงาน 

เหตุผลด้วยเทศบาลเมืองชะอำได้รับหนังสือ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ท่ี ฟ.๐๙๒/๒๕๖๔  ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอใช้พื้นท่ีป่าไม้
ถาวร แจ้งว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีวัตถุประสงค์หลักใน
การส่งเสริมพัฒนากีฬาฟุตบอล โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดทำแผนพัฒนา
ระยะยาวไว้ ๒๐ ปี เพื่อจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล สนามฝึกซ้อม สนามแข่งขันท่ีพักนักกีฬา 
และก่อสร้างอาคารสำนักงาน จึงขอให้เทศบาลเมืองชะอำ พิจารณาขอความเห็นชอบการขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ถาวรจากสภาเทศบาลเมืองชะอำ สำหรับใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นคำขอใช้พื้นท่ีป่าถาวร  จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลเมืองชะอำโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ลงช่ือ นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 

นายปิ่น  พุ่มเงิน            นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ  ให้สมาชิกฯ  รับทราบแล้ว  มีสมาชิกฯ  ท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล ขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 
  (ไม่มี) 

เมือ่ไม่มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอถามท่ีประชุมว่า  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
การขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีป่าไม้ถาวรในการจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล  สนามฝึกซ้อม  
สนามแข่งขัน  ท่ีพักนักกีฬา อาคารสำนักงาน  โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกฯ  ยกมือ จำนวน  ๑๖  ท่าน) 
สมาชิกฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี)  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
การขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีป่าไม้ถาวรในการจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล  สนามฝึกซ้อม  
สนามแข่งขัน  ท่ีพักนักกีฬา อาคารสำนักงาน   ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ให้ผ่านไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑๖ ญัตตินายกเทศมนตรี  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตขอ
ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  (ป่าดอนมะซาง)  ในการจัดต้ังอาคารสำนักงาน  
ททท.  สำนักงานเพชรบุรี  สาขาชะอำ 
  

นายปิ่น  พุ่มเงิน   ระเบียบวาระท่ี  ๑๖  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบการขอ 
ประธานสภาเทศบาล อนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  (ป่าดอนมะซาง)  ในการจัดต้ังอาคาร

สำนักงาน  ททท.  สำนักงานเพชรบุรี  สาขาชะอำ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
 
 
 



 
นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน   ญัตติ 

นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี เรื่อง    ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ (ป่าดอนมะซาง) ในการจัดต้ังอาคารสำนักงาน ททท. สำนักงานเพชรบุรี  สาขาชะอำ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  หลักการ  ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตขอใช้
พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าดอนมะซาง) ในการจัดต้ังอาคารสำนักงาน ททท. 
สำนักงานเพชรบุรี  สาขาชะอำ 

เหตุผลด้วยเทศบาลเมืองชะอำได้รับหนังสือ สำนักงาน ททท.สำนักงานเพชรบุรี ท่ี 
กก ๕๒๐๓.๒/๑๖๕  ลงวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การต้ังสำนักงาน ททท.สำนักงาน
เพชรบุรี แจ้งว่าการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีจากเทศบาล
เมืองชะอำ โดยขออนุญาตการใช้พื้นท่ีจากกรมป่าไม้ในการจัดต้ังอาคารสำนักงาน ททท. 
สำนักงานเพชรบุรี ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ จนถึงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการใช้ประโยชน์
พื้นท่ีนับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าวได้ล่วงเลยระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาต  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งผ่อนผันกรณีหน่วยงานของรัฐเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นท่ี ในการนี้ ททท.สำนักงานเพชรบุ รี จึงขอความอนุเคราะห์ขอรับความ
เห็นชอบการขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าดอนมะซาง) ในการจัดต้ัง
อาคารสำนักงาน ททท. สำนักงานเพชรบุรี  สาขาชะอำ จากเทศบาลเมืองชะอำ พิจารณาขอ
ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ในการจัดต้ังอาคารสำนักงาน 
ททท. สำนักงานเพชรบุรีจากสภาเทศบาลเมืองชะอำ สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นคำ
ขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/
๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ป.ส. ๑๗) เพื่อให้
การใช้พื้นท่ีดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลเมืองชะอำโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป   ลงช่ือ  นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 

นายปิ่น  พุ่มเงิน           นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ  ให้สมาชิกฯ  รับทราบแล้ว  มีสมาชิกฯ ท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล ขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 
  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอถามท่ีประชุมว่า  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
การขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  (ป่าดอนมะซาง)  ในการจัดต้ังอาคาร
สำนักงาน  ททท.  สำนักงานเพชรบุรี  สาขาชะอำ  โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกฯ  ยกมือ จำนวน ๑๖   ท่าน) 
สมาชิกฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี)  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
การขออนุญาตขอใช้พื้นท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  (ป่าดอนมะซาง)  ในการจัดต้ังอาคาร
สำนักงาน  ททท.  สำนักงานเพชรบุรี  สาขาชะอำ ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ให้ผ่านไป 
 

 



 
ระเบียบวาระที่   ๑๗   เร่ืองอื่น   ๆ   

 

นายปิ่น  พุ่มเงิน   ระเบียบวาระท่ี    ๑๗   เรื่องอื่น  ๆ  สมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
    (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่สภาเทศบาล  การประชุมสภาเทศบาลได้
ดำเนินการมาครบทุกวาระแล้ว   ผมขอขอบคุณ สมาชิกฯ  ทุกท่าน  และหัวหน้าส่วนการงาน
ท่ีได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมฯ  ในวันนี้  ขออำนาจส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก  เจ้าพ่อ
เขาใหญ่จงคุ้มครองป้องกันทุกท่านจงประสบแต่ความสุข  จะนึกจะคิดส่ิงใดท่ีถูกท่ีควรขอให้ส่ิง
นั้นจงประสบแด่ท่านครับ  ขอบคุณครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.    
 

(ลงช่ือ)         ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นางสายพิน  เทียนเครือ) 
 

    (ลงช่ือ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางกนกวรรณ  ชนะสิทธิ์) 
 

    (ลงช่ือ)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายศรีเพชร  อินพันทัง) 
 

(ลงช่ือ)            เลขานุการสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
             (นายจาง   แป้นทอง) 
 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายพีระ   มิตรดี) 
 

(ลงช่ือ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประทิน  เจ้ียมดี) 

 

 (ลงช่ือ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม/ 
          (นายขจาย   เรืองสว่าง)    เลขานุการ              

 
 

   
 



 
 

 


